



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางดำเนินการรับสมัครตามประกาศเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑๐๐๑	นางสาวปาริชาติ เชื้อสามารถ	ปวช. พณิชยกรรม สาขาพณิชยการ (การบัญชี)

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ชัรบรณนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๒๐๐๑	นายวินัย หุ้มไธสง	พุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง
๒๐๐๒	นายกรกช ดีนอก	ปวช.อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล(ยานยนต์)
๒๐๐๓	นายสุทธิพงษ์ มาลาศรี	ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๐๐๔	นายวีรศักดิ์ ศิริเวช	ปวช.อุตสาหกรรม สาขาเครื่องมือกลและซ่อม บำรุง
๒๐๐๕	นายเจษฎา ดีแจ่ม	ม.๓
๒๐๐๖	นายโยธิน นรมาตร	ปวส.ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต

/ ให้ผู้มีรายชื่อ...

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อ **สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบในการเข้า** สอบตามระเบียบปฏิบัติของการสอบ โดยหลักสากลนิยมอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา **ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.** หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ คัดเลือกข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาด คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือกต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

สมปอง จันปัญญา

(นายสมปอง จันปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง